
Mobility-as-a-Service ทางออกของปัญหาการเดิน

ทางแหงอนาคต

ทุกวันน้ี สังเกตไดวาจํานวนคนซื้อรถยนตสวนตัวกันน อยลง ในขณะที่บริการเรียกและแชรรถกําลังไดรับความนิยม

สูงขึ้น มีผูเลนใหญเขามามีบทบาทในภาคขนสงมวลชนมากขึ้น อยางไรก็ดี การพัฒนาเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในขณะ

น้ีเป็นเพียงเศษเสีย้วเล็กๆ เมื่อเทียบกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดวยความกาวหน าของเทคโนโลยี

ดิจิทัล สงผลให Mobility-as-a-Service หรือ MaaS ไดรับความสนใจและการผลักดันใหเกิดขึ้นจริงไดในเร็ววัน

ในเชิงอุดมคติ MaaS คือการที่เราสามารถออกเดินทางจากบานแลวมีรถมารับไดในทันที ซึ่งจะนําเราตรงไปยังจุด

หมายปลายทางโดยไมมีการออกนอกเสนทางหรือความลาชาใด ๆ คอนเซ็ปตของมันก็คือการรวมความสะดวกสบาย

ของการนัง่แท็กซี่ เขากับประโยชนใชงานที่ครอบคลุมแบบรถประจําทาง แมวาฟังแลวอาจเป็นไปไมไดจริง แตดวย

ความกาวหน าของเทคโนโลยี AI ตลอดจนการวิเคราะหขอมูล Big Data ทําใหมีคนกลุมหน่ึงกําลังพยายามพัฒนา

MaaS ใหเกิดขึ้นและใชงานไดจริง

นายฮิโรโซ โยชิโตมิ ประธานบริษทั JUNPUZI ซึ่งตัง้อยูในเมืองโตเกียว คือหน่ึงในผูที่กําลังพัฒนาไอเดียน้ี โดย

บริษทัของเขาเป็นผูใหบริการ Convenicle (มีที่มาจากการผสมคําวา convenient-ความสะดวกสบาย เขากับคําวา
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vehicle-ยานพาหนะ) ใหบริการระบบการขนสงตามความตองการแบบไมตองเสียเวลารอใหกับผูใหบริการเอกชน

และองคกรบริหารสวนทองถิ่นทัว่ประเทศญี่ป ุน

ที่ผานมาบริษทัประสบความสําเร็จเป็นอยางมาก “ณ ขณะน้ี Convenicle ไดดําเนินการเขาสูปีที่ 9 แลว” นายโยชิโต

มิ กลาว “ณ ปัจจุบัน เราใหบริการผูโดยสารกวา 70,000 คนตอเดือน ใน 42 พื้นที่ รวมถึงเมืองคาชิวะในจังหวัดชิบะ

ซึ่งเป็นหน่ึงในเมืองดาวเทียมของโตเกียว”

และตอนน้ีทางบริษทัก็ตองการจะขยับขยายไปสูขัน้ตอไป โดยการใชเครื่องมือ AI และการวิเคราะหขอมูล เพื่อสราง

โมเดล MaaS ที่มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น สามารถใหบริการสมบูรณแบบยิ่งขึ้น ซึ่งตอมาในเดือนกรกฎาคม 2561

ทางบริษทัก็ไดจับมือกับโตชิบาเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีขนสงมวลชนแหงอนาคต

โตชิบาเป็นที่รูจักในฐานะบริษทัผูผลิตที่มีชื่อเสียงและประสบการณยาวนานกวา 140 ปี ไดพัฒนาผลิตภัณฑมาหลาก

หลายชนิด ตัง้แตอุปกรณขนาดใหญอยางกังหันลม ไปจนถึงชิน้สวนขนาดเล็กอยางเซมิคอนดักเตอร ซึ่งนอกจาก

ประสบการณดานการผลิตแลว โตชิบายังไดสัง่สมองคความรูและทักษะในดานอื่นควบคูกันไปดวย เชน งานวิจัยดาน

AI ที่บริษทัดําเนินการมาถึง 50 ปี รวมไปถึงสาขาวิชาที่ยากและทาทายอยาง precision imaging และภาษาธรรม

ชาติ ในวันน้ี ทางบริษทัไดกาวไปอีกขัน้สูการเป็นผูนําดานเทคโนโลยี cyber-physical systems ซึ่งหลอมรวมโลก

กายภาพของภาคการผลิตเขากับองคความรูแหงโลกไซเบอรดิจิทัล

และสาขาหน่ึงที่โตชิบามีความเชี่ยวชาญเป็นอยางมาก ก็คือ การปฏิรูปเชิงดิจิทัล โดยมี SATLYS™ เทคโนโลยี AI

สําหรับการวิเคราะห ดําเนินบทบาทสําคัญในการวิเคราะหขอมูลและการเรียนรูเชิงลึก ซึ่งไดมีการพัฒนา ทดลอง

และปรับปรุงโดยการกรองขอมูลปริมาณมหาศาลที่เก็บรวบรวมจากฝายปฏิบัติการผลิตของโตชิบา SATLYS จึง

สามารถทํางานไดอยางรวดเร็วในการระบุ ประเมิน และทําการคาดการณ แตคําถามสําคัญสําหรับโตชิบาก็คือ AI ตัว

น้ีจะชวยพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของ Convenicle ไดหรือไม?

แลวปัญหาการทํางานที่มีอยูนัน้หนักหนาเพียงใด?

“ชื่อเต็มของมันคือ Convenicle บริการรับสงตามความตองการ” นายโยชิโตมิ เผย “และเป าหมายของเราคือ การ

สรางระบบขนสงมวลชนที่ใหบริการเฉพาะเมื่อมีการสํารองที่นัง่เทานัน้”

นัน่นํามาซึ่งคุณสมบัติที่สําคัญที่สุดประการหน่ึงของ Convenicle ซึ่งนายเซอิจิ คามิยะ ผูจัดการฝ ายวางแผนและ

พัฒนาโครงการของ JUNPUZI ชีแ้จงวา “โดยปกติรถประจําทางจะมีเสนทางที่กําหนดตายตัว ดังนัน้ผูใชบริการจึง

จําเป็นตองเสียเวลาเดินทางออกนอกเสนทางโดยไมจําเป็น แต Convenicle ใชวิธีรวบรวมจุดรับสงที่มีการจองไว

ลวงหน าเพื่อนํามาสรางเสนทางที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด จึงงายตอการใชงานสําหรับผูบริโภค”

ดวยวิธีน้ี การสํารองที่นัง่ในแตละครัง้ก็คือขอมูลจุดหน่ึงในระบบ จึงจําเป็นตองสรางเสนทางและกําหนดเวลาในการ

รับผูโดยสารที่สะทอนตามความตองการนัน้ อีกจุดที่ตองคํานึงถึงคือผูโดยสารจะขึ้นและลง Convenicle ตรงจุดไหน



แมจะฟังดูเหมือนไมยากเย็นอะไร เพราะในญี่ป ุนมีแหลงทิง้ขยะมากมายที่มีการทําเครื่องหมายไวอยางชัดเจน และ

อยูใกลกับยานที่พักอาศัย จึงสามารถใชเป็นจุดรับสงไดสะดวก แตเน่ืองจากจํานวนที่มีมากก็ทําใหกลายเป็นอีกปัจจัย

การคํานวณ โดยเฉพาะเมื่อตองรับสงผูโดยสารที่มีจุดหมายปลายทางใกลเคียงกัน เพื่อจะไดใชขีดความสามารถการ

ทํางานของระบบไดอยางเต็มที่

ยิ่งไปกวานัน้ การวิเคราะหเชิงลึกจําเป็นตองใชขอมูลและ JUNPUZI ก็มีขอมูลเชิงปฏิบัติการที่เก็บรวบรวมมาเป็น

เวลามากถึง 9 ปี นายโยชิโตมิ กลาววา “ในตอนแรกมันยังไมชัดเจนวาเราจะนําขอมูลเชิงปฏิบัติการมาใชอยางไร

แตสิ่งหน่ึงที่ผมมัน่ใจมากคือมันจะตองมีประโยชนแนนอน เราจึงตัง้ใจเก็บบันทึกขอมูลไว” และขอมูลที่บันทึกไวน้ี

ก็ไดถูกนํามาใชงานผาน SATLYS ในที่สุด

นายฮิโรกิ อุเอดะ นักวิจัยที่ศูนยเทคโนโลยีซอฟทแวรและ AI ของ Toshiba Digital Solutions Corporation

บรรยายถึงความทาทายที่สมาชิกทีมโตชิบาตองเผชิญ “สมมติวาคุณมีพื้นที่แหงหน่ึงที่มีจุดรับสง 2,000 จุด คุณก็

ตองประมวลผลการคาดการณทัง้ 2,000 จุด แลวคูณดวยจุดหมายปลายทางอีก 2,000 แหง จะมีเสนทางที่เป็นไปได

ถึง 4 ลานเสนทาง ซึ่งก็ซับซอนมากพอแลว แตนอกจากนัน้ก็ยังมีขอมูลที่เก็บบันทึกไวอีก 9 ปีที่ตองนํามาวิเคราะห

ตองบอกเลยวามันทําใหผมปวดหัวมากกับการพยายามคิดหาทางออกที่ดีที่สุดที่ซอนอยูในขอมูลปริมาณมหาศาล

ทัง้หมดน้ี”

นายอุเอดะ กลาววา ในตอนแรกโตชิบาพยายามใชวิธีการงายๆ “ขัน้แรก เราให JUNPUZI ดูเสนทางที่มีอุปสงคการ

ใชงานสูงสุด 100 เสนทาง แตผลลัพธที่ไดคือพวกเขาบอกวา มันยังไมสามารถมองเห็นแนวโนมการใชงานของพื้นที่

ปฏิบัติการทัง้หมดได” ซึ่งนัน่จะเป็นเป าหมายในขัน้ตอไป

นายยูจิ อิริโมโตะ เลาถึงวิธีการทํางาน “SATLYS วิเคราะหขอมูลการดําเนินงานของ Convenicle จาก JUNPUZI

รวมกับขอมูลสภาวะอากาศจากสํานักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ป ุน และรายละเอียดลักษณะอากาศในแตละวัน ซึ่งรวมถึง

ตัวแปรตาง ๆ อยางเชน “ในวันที่ฝนตก ตองใชรถจํานวนมากขึ้น 20%” หรือ “เสนทางน้ีตองใชเวลามากขึ้นสองเทา

ในวันอาทิตย”

ทายที่สุด SATLYS จึงไดพยากรณความตองการสําหรับแตละจุดรับสง เวลาในการรับสง และจํานวนผูโดยสาร เป็น

เวลาลวงหน าหลายสัปดาห และสรางการคาดการณที่แมนยําดวยการวิเคราะหอยางครอบคลุมและทําแผนที่ตาม

ความตองการ “เราไดวิเคราะหความตองการในทุกพื้นที่ปฏิบัติการและวางแผนภาพขอมูลดวยสี ที่บงบอกถึงระดับ

ความตองการ” นายอุเอดะ กลาว “จากนัน้เราถึงจะสามารถสรางการคาดการณความตองการใชรถ” ผลก็คือ โตชิบา

และ JUNPUZI ไดกาวมาถึงจุดที่สามารถนํา SATLYS มาศึกษาองคความรูที่ไดรับจาก Convenicle ในการหาจุด

สมดุลระหวางการเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมและความตองการสวนบุคคลของผูใชบริการ

นายคามิยะ พอใจกับผลที่ไดจากความรวมมือที่ผานมา และมองเห็นถึงศักยภาพความเป็นไปไดที่จะผลักดัน



โครงการใหไปไกลยิ่งขึ้น “การใช SATLYS มาวิเคราะหและปรับปรุงการคาดการณอุปสงคสงผลใหเราสามารถจัด

การ Convenicle ไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แนนอนวา ยังมีสิ่งอื่นที่ตองพิจารณาเพิ่มเติมอีก โดยเฉพาะความคิด

เห็นของผูใชงาน ยกตัวอยางเชน ผูโดยสารบางคนบอกวาพวกเขาเลือกกําหนดเวลาขึ้นรถเพื่อจะไดรวมเดินทางกับ

เพื่อน แตเน่ืองจากเสนทางเปลี่ยนแปลงไปจึงไมสามารถทําเชนนัน้ไดอีก ซึ่งเราก็ตองนําปัจจัยเหลานัน้มาพิจารณา

ดวย”

นายโยชิโตมิ ประธานบริษทั JUNPUZI เองก็เห็นดวยและเริ่มคิดวางแผนถึงขัน้ตอไป “เรายังไมไปถึงจุดที่สามารถ

พูดไดวา ผูโดยสารทุกคนไดรับประสิทธิภาพการทํางานและความสะดวกสบายจากการใชบริการอยางเทาเทียมกัน

ซึ่งตอไปภายภาคหน า อะไรที่ ‘ดี’ ก็เป็นเรื่องยากที่ตองคิดพิจารณา”

ทีมโตชิบาเองก็พอใจกับความกาวหน าที่เกิดขึ้น “การพัฒนาโครงการน้ีโดยใชขอมูลปฏิบัติการที่เราไดจาก

JUNPUZI แสดงใหเราเห็นวา โตชิบามีเครื่องมือที่ตองการในการนํามาวิเคราะหขอมูลแลว” นายอิริโมโตะ กลาว

“ตอนน้ีเราจะปรับปรุงโครงการตนแบบกันตอไป โดยเราจะเพิ่มขอมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศในแตละวัน รวมไปถึง

ขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมในทองถิ่น และลักษณะเฉพาะในแตละพื้นที่เขาไปดวย”

นายอุเอดะ มองไกลไปยิ่งกวานัน้อีก “เมื่อพูดคําวา ‘ไรอุปสรรค’ ผมคิดวาคนสวนใหญคงนึกถึงสิ่งกีดขวางทาง

กายภาพสําหรับผูทุพพลภาพทางกาย แตสําหรับบางคน แคการเคลื่อนที่เพียงแค 300 เมตรก็ถือเป็นอุปสรรคได

Convenicle ซึ่งขับเคลื่อนโดย SATLYS ตองการที่จะกําจัดอุปสรรคในการเคลื่อนที่สําหรับทุกคน โครงการน้ีถือเป็น

แนวทางแหงอนาคตสําหรับการคมนาคม และเป็นการนําเสนอตัวเลือกที่หลากหลายยิ่งขึ้นใหกับผูคนในภายภาคหน า

”

ขณะที่การขนสงมวลชนพัฒนาไปอยางตอเน่ือง MaaS มีศักยภาพมากพอที่จะผลักดันใหเกิดการยกระดับความ

สะดวกรวดเร็วของการบริการขนสงผูโดยสาร และความสําเร็จจากความรวมมือกับ JUNPUZI ก็สงผลใหโตชิบากาว

ขึ้นมาเป็นทัพหน าในการสรางอนาคตใหมสําหรับบริการขนสงมวลชนตามความตองการ “ทัว่โลกลวนกําลังใหความ

สนใจกับการผลิตโครงสรางพื้นฐานสําหรับการเดินทางในยุคตอไป ซึ่งเป็นสิ่งที่ตองเกิดขึ้นอยางเรงดวน” นายอิริโม

โตะ กลาว “ขณะน้ีมีไอเดียใหมๆ เกิดขึ้นมากมาย แตยังมีองคกรจํานวนไมมากนักที่มีผลงานประจักษอยาง

JUNPUZI ผมจึงอยากรวมงานกับ JUNPUZI ตอไป เพื่อรับมือกับความทาทายและผลักดันใหเกิดการเดินทางแหง

อนาคตอยางแทจริง”

*SATLYS™ คือเครื่องหมายการคาจดทะเบียน และ/หรือ เครื่องหมายการคาของ Toshiba Digital Solutions

Corporation ในญี่ป ุนและประเทศอื่น ๆ


